

# CHÚA NHẬT, mồng 9 Tháng Sáu, 2024 TUẦN THỨ XI MÙA THƯỜNG NIÊN - B

## SUY NIỆM PHÚC ÂM KHUYẾN KHÍCH HIỂU THÂM SÂU VỀ KINH THÁNH

Bố mẹ tôi yêu nhau khá nhanh. Kể từ lần gặp nhau đầu tiên cho đến lễ đính hôn thậm lặng chỉ cách nhau có hai tháng. Họ đã chờ đợi một khoảng thời gian đáng kể trước khi công khai báo tin vui. Đơn giản là chưa đến lúc. Sức mạnh và tốc độ của tình yêu có thể gây ra đềm pha ở nơi công cộng. Cho đến khi tiết lộ sự việc lớn lao này, họ chỉ đưa ra cho thế giới bên ngoài những gợi ý, cử chỉ và câu đố nho nhỏ. Một điều gì đó giống như thế ở đây - nhưng thậm chí còn tuyệt vời hơn -- đang diễn ra khi Thánh Máccô nói về Chúa Giêsu, “Không khi nào Người nói chuyện với dân chúng mà không dùng dụ ngôn, nhưng Người giải thích cách riêng cho các môn đệ mọi điều”. Chúa Giêsu là vị vua cứu thế mà mọi người chờ đợi từ lâu, nhưng danh tính của Ngài là Chúa và Con Thiên Chúa quá mới mẻ, gây kinh ngạc và tai tiếng đối với lỗ tai nhân loại đến nỗi sự tiết lộ lớn lao sẽ phải chờ đợi. Vì vậy, các dụ ngôn của Người là những câu đố, có ý che giấu hơn là bộc lộ. Ngay cả các môn đệ - những người được nghe Ngài trực tiếp giải thích cũng khó hiểu được Ngài định làm gì. Chỉ trên thập giá tình yêu Chúa Giêsu dành cho dân Ít-ra-en và thế giới mới được bộc lộ rõ ràng. Cho đến lúc đó, nhiều điều vẫn còn ẩn giấu và ẩn chứa nhiều điều bí ẩn.

Vì vậy, điều bí ẩn này cũng đi với chúng ta. Đôi khi tôi tự hỏi tại sao Chúa không trực tiếp nói chuyện với chúng ta qua lời cầu nguyện về điều chúng ta nên làm hoặc cách giải quyết vấn đề của chúng ta. Hay tại sao Ngài không trực tiếp bộc lộ bản thân với những nhà lãnh đạo đầy quyền lực mà là những người hành động chậm chạp? — Tại sao Ngài lại để cho cuộc sống thường xuyên hỗn loạn, mâu thuẫn và điên rồ như vậy? Bởi vì đơn giản là chưa đến lúc. Một ngày huy hoàng nào đó sẽ xảy ra. Cho đến lúc đó, Ngài giảng dạy cho chúng tôi những câu đố và đôi khi chỉ giải thích chúng thôi.

- Linh Mục John Muir © LPI



### HẠT GIỐNG

Nước Trời ví tựa hạt gieo,  
Ngủ đêm hay thức, mầm neo đất mềm.  
Nở chồi sinh lá nhiều thêm,  
Sinh hoa kết quả, cả đêm lẫn ngày.  
Hạt mầm bé nhỏ hôm nay,  
Ngày mai gieo xuống, ai hay biết gì.  
Đâm bông kết hạt đúng thì,  
Nhà nông chăm chỉ, cũng tùy nhân duyên.  
Quan phòng Tạo Hóa căn nguyên,  
Môi trường phát triển, lưu truyền giống theo.  
Nước Trời hạt cải bé teo,  
Môn đồ nhóm nhỏ, đói nghèo khó khăn.  
Dẫu rằng bắt bớ cản ngăn,  
Chứng nhân sự thật, rạng danh cõi đời.  
Cánh đồng truyền giáo khắp nơi,  
Mở mang đạo giáo, gọi mời dẫn thân.

(LM. Trần Việt Hùng chia sẻ dựa theo Mc. 4, 26-34)

### CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC GIÁO HOÀNG

#### THÁNG SÁU, 2024

#### Cầu cho những người phải rời bỏ quê hương



Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người di cư chạy trốn chiến tranh hoặc nghèo đói, buộc phải thực hiện những cuộc hành trình đầy nguy hiểm và bạo lực, tìm thấy sự chào đón và những cơ hội sống mới tại các quốc gia tiếp nhận họ.

### TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HẰNG TUẦN

June 8 & June 9, 2024

Xin quý vị vui lòng tham khảo qua  
Thông Tin Hằng Tuần của Giáo Xứ

Trang Mạng của Giáo Xứ  
[www.olphriverside.org](http://www.olphriverside.org)



Mọi thắc mắc liên quan đến các **BÍ TÍCH HÔN PHỐI, RỬA TỘI, Nghi thức TANG LỄ & GIÁO LÝ TÂN TÒNG.**

Xin vui lòng liên lạc Cha Quản Nhiệm  
Giuse Đặng M. Trí qua văn phòng Giáo Xứ số phone  
951-689-8921 # 100 để lấy hẹn hay để biết thêm chi tiết.

### BAN HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN

Chủ Tịch: A. Phêrô Nguyễn Trung / Phó CT Nội Vụ: A. Giuse Nguyễn Đức Trọng  
Phó CT Ngoại Vụ: A. Vinh Sơn Nguyễn Đức Hạnh  
Thư Ký: C. Maria Bùi Thảo / Thủ Quỹ: A. Giuse Maria Nguyễn T. Thường

### MỤC THÔNG TIN HẰNG TUẦN

Chủ Nhật ngày 23 Tháng Sáu 2024:

Giáo Khu 1 dâng của lễ

\* Thứ Hai, ngày 24 Tháng Sáu 2024:

Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

Đ-ĐMLT có Thánh Lễ vào lúc 8 giờ 30 tối

Chủ Nhật ngày 30 Tháng Sáu 2024:

Giáo Khu 2 dâng của lễ

**THÁNH LỄ VIỆT NAM hằng tuần  
vào lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật**

